

**TRIỂN KHAI THỰC HIỆN...**

(Tiếp theo trang 1)

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện thường trực và trưởng ban tổ chức các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình. Quy định số 58-QĐ/TW gồm 6 chương, 22 điều, quy định nguyên tắc, những vấn đề liên quan tiêu chuẩn chính trị; việc xem xét nạp người vào Đảng, bổ trí cán bộ, đảng viên có vấn đề chính trị; thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức,

cá nhân trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; người có nguyện vọng vào Đảng; cán bộ, đảng viên, người làm việc trong hệ thống chính trị được quy hoạch, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; giới thiệu vào cấp ủy, ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, làm việc ở cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật và quan hệ tiếp xúc với cá nhân, tổ chức nước ngoài. Về nguyên

tắc, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng phải chấp hành đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động phòng ngừa, bảo đảm đoàn kết, nhất trí và sự trong sạch, vững mạnh của Đảng. Khi xem xét, giải quyết vấn đề chính trị của cán bộ, đảng viên, người vào Đảng, người làm việc trong hệ thống chính trị phải khách quan, toàn diện; giữa lịch sử chính trị và chính trị hiện nay thì chú trọng vấn đề chính trị hiện nay; giữa bản thân với quan hệ gia đình thì bản thân là chính. Không tổ chức hoặc cá nhân nào được thẩm tra, xác minh vấn đề chính trị hoặc công khai lý lịch

cán bộ, đảng viên có vấn đề chính trị khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép. Tại hội nghị, sau khi nghe quân triệt các nội dung Quy định số 58-QĐ/TW, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định, trong đó tập trung đề nghị làm rõ hơn một số thuật ngữ, đối tượng áp dụng và bổ sung một số nội dung xuất phát từ thực tiễn... Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, liên quan đến sự

sống còn, tồn vong của chế độ. Đây là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp tâm huyết, sâu sắc, phong phú mang tính thực tiễn cao của đại biểu tại các điểm cầu, đồng thời khẳng định ý kiến đóng góp của các đại biểu là cơ sở quan trọng để Ban Tổ chức Trung ương bổ sung, hoàn thiện dự thảo hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định để việc triển khai thực hiện Quy định bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong thời gian tới.

**CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan dự buổi làm việc. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng và giới thiệu khái quát một số thông tin về tiềm năng, lợi thế đầu tư của tỉnh để hai nhà đầu tư Hàn Quốc hiểu cơ hội hợp tác đầu tư phát triển. Nổi bật nhất là Thái Bình nằm trong tam giác tăng trưởng kinh tế trọng điểm khu vực phía Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh); có hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi cả đường bộ, đường thủy, hàng không; nguồn nhân lực dồi dào và tay nghề cao. Tỉnh có nguồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên tại chỗ phong phú; đặc biệt, Khu kinh tế Thái Bình với nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư hấp dẫn. Đó là những nền tảng quan trọng để các nhà đầu tư thành công khi hợp tác đầu tư tại Thái Bình. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn sau chuyến công tác này hai nhà đầu tư Hàn Quốc sẽ sớm quyết định đầu tư vào Thái Bình. Tỉnh cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục đầu tư, hỗ trợ hoạt động xuất nhập cảnh, phòng dịch, cung cấp đầy đủ thông tin đầu tư phát triển, mặt bằng sẵn sàng, bảo đảm an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc trong quá trình đầu tư. Đại diện các nhà đầu tư Hàn Quốc bày tỏ vui mừng khi được các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón tiếp nồng hậu và trao đổi cởi mở, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nghiên cứu cơ hội đầu tư. Với những thông tin được cung cấp về môi trường đầu tư, những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh so với các địa phương khác, nhà đầu tư HiteJinro bày tỏ tin tưởng có sự hợp tác cùng phát triển với tỉnh Thái Bình. Sau chuyến công tác này, ban lãnh đạo Công ty sẽ sớm có quyết định đầu tư dự án đầu tiên ở Việt Nam. Còn đại diện lãnh đạo Công ty Zenith

Group đánh giá cao mối quan hệ chặt chẽ giữa chính quyền tỉnh Thái Bình và doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và đó chính là niềm tin để doanh nghiệp yên tâm quyết định mở rộng sản xuất của hai nhà đầu tư Hàn Quốc và thực tâm lựa chọn Thái Bình là địa điểm đầu tư, đồng thời chia sẻ thêm một số lợi thế, chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn của tỉnh mà không nơi nào nhà đầu tư có thể tìm thấy được. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong làn sóng đầu tư vào Việt Nam, Thái Bình đã mở rộng cánh cửa chào đón các doanh nghiệp Hàn Quốc tới đầu tư bởi tính có niềm tin và đánh giá rất cao về tiềm lực, năng lực đầu tư, khoa học, công nghệ trong sản xuất và hiệu quả đầu tư sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Hàn Quốc. Khi HiteJinro và Zenith Group quyết định đầu tư vào Thái Bình sẽ được hỗ trợ tối đa về mọi mặt với cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi nhất, đáp ứng mọi điều kiện để nhà đầu tư cảm thấy hài lòng khi quyết định đến Thái Bình hợp tác cùng phát triển. Cùng với việc khẳng định tỉnh sẽ bảo đảm mặt bằng có sẵn, hỗ trợ kết nối, đào tạo nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết thêm tỉnh đã có chiến lược thu hút nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc. Trong thời gian gần, các đồng chí lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục có những hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư tại Hàn Quốc để mời gọi, chào đón thêm nhiều nhà đầu tư khác đến với Thái Bình và mong muốn HiteJinro, Zenith Group sớm trở lại Thái Bình không phải để nghiên cứu mà với tư cách là hai nhà đầu tư dự án Hàn Quốc đầu tiên ở Khu kinh tế Thái Bình. Trước đó, hai nhà đầu tư Hàn Quốc đã có buổi làm việc



Lãnh đạo Công ty Cổ phần Green i-Park giới thiệu khu công nghiệp Liên Hà Thái.



Đoàn công tác Công ty TNHH HiteJinro và Công ty Zenith Group tìm hiểu thực tế tại khu công nghiệp Liên Hà Thái.

với Công ty Cổ phần Green i-Park - nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công

nghiệp Liên Hà Thái và đi thực tế nghiên cứu địa bàn, vị trí đầu tư. Hai nhà đầu tư cho biết có

nhu cầu tổng diện tích đất phục vụ các dự án khoảng 15ha tại khu công nghiệp này.

**BỘ CÔNG AN...**

(Tiếp theo trang 1)

Trung ương Đảng, Thủ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các huyện, thành phố dự hội thảo tại điểm cầu Thái Bình. Báo cáo đề dẫn, Thủ trưởng

Bộ Công an Lê Quốc Hùng khẳng định: Đây là các dự án luật rất quan trọng góp phần thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng về bảo vệ an ninh, trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là tại văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: "... Quan tâm xây dựng lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội có số đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ

giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở", cụ thể hóa các quy định tại các Điều 46, 64, 68 của Hiến pháp năm 2013, hướng tới xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong tình hình mới, tạo cơ sở pháp lý để huy động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự xã hội, tử sớm, tử cơ sở. Cùng với đó, giao thông là lĩnh vực lớn, mục tiêu, đối tượng

điều chỉnh khác nhau, trong đó an toàn giao thông thuộc lĩnh vực trật tự xã hội. Việc ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ thể chế đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ phát triển hạ tầng giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; quy định đầy đủ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan cả hai lĩnh vực này. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung luận giải, làm sâu sắc các vấn đề như: phân tích, làm rõ

sự cần thiết; xây dựng các luận cứ khoa học, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của hai dự án luật. Từ thực tiễn công tác, chiến đấu, phản công, phản cấp, quan hệ phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và công an các đơn vị, địa phương trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, phân tích, luận giải cơ sở thực tiễn, bài học kinh nghiệm, những vấn đề trọng tâm cần quan tâm và phương hướng xây dựng, hoàn thiện các dự án luật trên trong thời gian tới.

**CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố. Tại hội nghị, đại diện Bộ Nội vụ đã công bố Quyết định thành tra số 65/QĐ-TTBNV, ngày 2/3/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thành tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cần bổ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức

lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48, Kết luận số 71 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Thái Bình, giai đoạn từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/12/2021. Đại diện Bộ Nội vụ cũng nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn và thành viên đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua lịch làm việc của đoàn thanh tra Bộ Nội vụ với UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị được thanh tra;

đồng thời đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với đoàn thanh tra. Lãnh đạo Sở Nội vụ Thái Bình đã báo cáo đoàn thanh tra Bộ Nội vụ kết quả thực hiện các quy định của pháp luật của ngành nội vụ tỉnh. Các nội dung về quản lý, phân bổ biên chế công chức, xây dựng đề án vị trí việc làm, tình hình biên chế, tuyển dụng công chức, nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48, Kết luận số 71 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965 của Bộ Nội vụ. Phát biểu tại hội nghị, đồng

chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình và các cấp, các ngành trong tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, coi việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan. Tỉnh đã thực hiện nghiêm chỉnh chỉ đạo của Trung ương trong công tác quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức; chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện hiệu quả tình hình biên chế; tổ chức thành công kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2021 an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, dân chủ và chất lượng; sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban

Thường vụ Quốc hội. Đồng chí đánh giá cao sự cần thiết của công tác thanh tra, qua đó tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, giúp tỉnh kịp thời bổ khuyết, chấn chỉnh để công tác quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức đi vào nền nếp, ngày càng tốt hơn, đáp ứng được các yêu cầu đề ra. Đồng chí giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, làm cầu nối giữa UBND tỉnh và đoàn thanh tra, bảo đảm những điều kiện thuận lợi để đoàn thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; các đơn vị, địa phương trong diện thanh tra chuẩn bị đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, bổ trí đúng thành phần báo cáo giải trình, chấp hành đúng thời gian để công tác thanh tra đạt hiệu quả cao nhất.

**KIẾN XƯƠNG Ra quân huấn luyện dân quân năm thứ nhất**



Sáng ngày 14/3, tại hội trường UBND xã Thanh Tân, Ban CHQS huyện Kiến Xương tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất năm 2022.

Tham gia huấn luyện, các chiến sĩ được kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, xây dựng chính quy, duy trì kỷ luật; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn hoạt động huấn luyện với các phong trào thi đua quyết thắng và các hoạt động của địa phương. Thông qua huấn luyện nhằm giúp lực lượng dân quân năm thứ nhất nâng cao nhận thức chính trị, nắm chắc và hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta; thuần thực kỹ chiến thuật, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; trang bị kiến thức về công tác dân vận, công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

THU THỦY

**HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN VŨ THƯ Khởi công xây dựng "Mái ấm tình thương" tặng phụ nữ nghèo**

Sáng ngày 14/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Vũ Thư tổ chức khởi công xây dựng "mái ấm tình thương" tặng bà Trần Thị Hồng My, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thôn Nam Tiên, xã Vũ Tiến.

Bà My là mẹ đơn thân, bị bệnh trọng, ở cùng bố mẹ già yếu, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều năm qua, gia đình bà My ở trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nhưng không có khả năng tự xây nhà mới. Được Hội LHPN huyện Vũ Thư hỗ trợ 40 triệu đồng, các ngành, đoàn thể, cộng đồng thôn xóm và họ hàng ủng hộ, cho vay thêm kinh phí, giúp đỡ ngày công, bà My mạnh dạn xây dựng ngôi nhà mái bằng, diện tích 55m<sup>2</sup>, kinh phí dự kiến gần 200 triệu đồng để có chỗ ở an toàn, khang trang hơn. Đây là ngôi nhà thứ 13 được hỗ trợ xây dựng từ quỹ "Mái ấm tình thương" của Hội LHPN huyện Vũ Thư những năm qua, đồng thời là công trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

QUYNH LƯU



Lãnh đạo Hội LHPN huyện Vũ Thư trao kinh phí hỗ trợ xây dựng.

**THÔNG BÁO TUYỂN PHÓNG VIÊN**

Báo Thái Bình thông báo tuyển phóng viên

- Đối tượng dự tuyển:**
  - Tốt nghiệp đại học trở lên.
  - Tuổi đời: Dưới 30 tuổi.
  - \* Ưu tiên:**
    - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí chính quy.
    - Nam giới, người có kinh nghiệm và kỹ năng làm báo là lợi thế.
- Hồ sơ dự tuyển:**
  - Sơ yếu lý lịch tự thuật, dán ảnh 3 x 4.
  - Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ.
  - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, còn thời hạn.
  - Đơn xin tuyển dụng (viết tay trên giấy khổ A4, nêu rõ kinh nghiệm công tác).
  - Phô tô hoặc đường link các tác phẩm báo chí đã được sử dụng (nếu có).
- Thời gian nộp hồ sơ:** Từ ngày 14/3/2022 đến ngày 25/3/2022.
- Địa điểm nộp hồ sơ:**
  - Phòng Hành chính - Trị sự, Báo Thái Bình.
  - Điện thoại liên hệ: 0227.3731.308 - 0904.073.389.
  - Email: baothaibinh@gmail.com
  - Người trúng tuyển sẽ được Báo Thái Bình ký hợp đồng lao động thỏa thuận.